

สิรองพื้นแดงกันสนิม กระทิง เบอร์ เคพี024

สิรองพื้นไม้กันสนิม สำหรับผิวโลหะ ปกป้องการเกิดสนิม

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สิรองพื้นแดงกันสนิม กระทิง เบอร์ เคพี024 เป็นสิรองพื้นทากันสนิม ที่ประกอบด้วยเรซินสังเคราะห์กันทานเป็นเยื่อ เสร้มด้วยผงสีกันสนิมชนิดพิเศษ เพื่อป้องกันเกิดสนิมได้ยาวนานกว่า เหมาะสำหรับสิรองพื้นเหล็กที่ไม่เคยทาสีมาก่อน และสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้แปรงลวด หรือเครื่องขัดเท่านั้น		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นผิวเหล็กและพื้นผิวโลหะ * ป้องกันการเกิดสนิม และทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม * ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีกับเหล็กที่ได้อาจัดสนิมแล้ว * ทนทานสูงเป็นพิเศษ ยึดอายุการใช้งานของโลหะได้นานขึ้น * ทนทานต่อความชื้น สารเคมี สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี 		
คุณสมบัติการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * เฟอโรนิเจอร์เหล็ก กลองนิกเกิล * โครงสร้างเหล็กในการก่อสร้างทุกชนิด * ท่อเหล็ก * งานซ่อมแซมพื้นผิวที่มีรอยสนิมเหล็ก * รั้วเหล็ก * ตัวถังรถยนต์ * การเตรียมพื้นผิวเหล็กสำหรับทาสีใหม่ 		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	36	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	-	-	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สิรองพื้นกันสนิม * ลักษณะฟิล์มสี : ค้าน * เจดสี : แดง * ปริมาตรของเนื้อสี : 55 * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : มากกว่า 5 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดวาบไฟ : 38 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การพรมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีที่อย่างน้อย 30 วัน * สำหรับการพรมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดลอน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ น้ำยาลอกสี เบอร์ 9119 * การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดลอนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สิรองพื้นแดงกันสนิม กระทิง เบอร์ เคพี024 ดีที่สุด * ระบบสี : พื้นผิวเหล็ก <ul style="list-style-type: none"> * สิรองพื้น : สิรองพื้นแดงกันสนิม กระทิง เบอร์ เคพี024 จำนวน 1 เที่ยว * สีกับหน้า : สีเคลือบเงา กระทิง จำนวน 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ : ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อายาสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวทงโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		